



Chú trọng giải quyết các vấn đề đặt ra sau kiểm tra, giám sát

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật của Đảng được cấp ủy các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, quyết liệt, toàn diện hơn, trong đó có việc chú trọng giải quyết các vấn đề đặt ra sau KTGS, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Sau cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn cấp huyện đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 2 huyện Quỳnh Phụ, Tiên Hải năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành thông báo kết luận, trong đó đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế, vi phạm cần tập trung xử lý, khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tiên Hải cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó xác định những nội dung, giải pháp cụ thể, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, vi phạm đã được chỉ ra sau cuộc kiểm tra. Yêu cầu 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiến hành kiểm điểm, qua đó xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và các cá nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất đai; kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai theo đúng quy định của pháp luật. Các địa phương đều thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, rà soát công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn để phát hiện những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, từ đó xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục.



Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Hải cùng các phòng, ban liên quan của huyện họp bàn giải quyết một số vấn đề liên quan đến đất đai của xã Nam Hà.

Theo ông Trương Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hà: Sau khi tiến hành kiểm điểm, rà soát lại, địa phương đã xác định được 5 nhóm tồn tại cơ bản trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã cần tập trung chỉ đạo giải quyết. Đối với việc cho

thuê đất trái thẩm quyền liên quan đến 7 hộ, cấp ủy, chính quyền xã đã có chủ trương và sẽ giải quyết dứt điểm trong quý I/2024. Về việc một số công trình công cộng xây dựng trên đất nông nghiệp mà chưa chuyển mục đích sử dụng đất, đây là vấn đề tồn tại hàng chục năm về trước, hiện nay địa phương đã hoàn thiện hồ sơ để nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 2 cơ sở tôn giáo có một phần đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính quyền xã đã làm việc với các cơ sở tôn giáo, hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục để nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai từ năm 2014 trở về trước, một số diện tích đất được cấp bán từ năm 2000 trở về trước chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..., địa phương đang tập trung chỉ đạo giải quyết.

Từ năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện 13 cuộc KTGS và yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện hơn 260 nội dung kết luận KTGS; UBKT Tỉnh ủy thực hiện 32 cuộc KTGS và yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện hơn 210 nội dung kết luận KTGS. Đến nay, các yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy trong các kết luận KTGS cơ bản được các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bảo đảm yêu cầu. Các cấp ủy, tổ chức đảng được KTGS đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện yêu cầu của kết luận; đồng thời, phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện kết luận. Tổ chức hội nghị triển khai thông báo kết luận, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và thông báo kết quả kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đến các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên liên quan bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, toàn diện. Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm nâng cao

nội dung yêu cầu tại các thông báo kết luận KTGS. Trong đó, quan tâm cụ thể hóa các yêu cầu bằng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, quy định; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tăng cường công tác KTGS, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ. Theo bà Phạm Thị Hải Lý, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong thông báo kết luận KTGS của một số cấp ủy, UBKT còn chậm, chưa được thực hiện triệt để, một số nội dung chưa đạt yêu cầu, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài chính ngân sách, tài sản công, thu hút đầu tư... Việc chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các thông báo kết luận sau KTGS còn có những nơi chưa thực sự chủ động; công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận KTGS của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời. Thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các kết luận KTGS của cấp trên bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả. Tiếp tục chủ động triển khai, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các giải pháp khắc phục khuyết điểm, vi phạm sau KTGS; phân công các đồng chí cấp ủy viên theo dõi địa bàn, lĩnh vực tăng cường nắm tình hình, báo cáo kịp thời cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Ngoài ra, cần đặc biệt quan tâm bồi dưỡng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

ĐÀO QUÝEN

THÁI BÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ

(Tiếp theo trang 1)

Đầu tư hạ tầng đồng bộ

Trong những năm qua, hạ tầng viễn thông và CNTT đã được tỉnh đầu tư xây dựng đồng bộ, sóng di động, mạng internet bằng rộng cáp quang đã phủ 100% xã, phường, thị trấn; cơ sở hạ tầng phục vụ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước được đầu tư với 100% cơ quan, đơn vị có mạng nội bộ, kết nối mạng diện rộng của tỉnh và kết nối internet tốc độ cao; tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức đạt 100%... Bên cạnh đó, Thái Bình cũng đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng dùng chung của tỉnh, hạ tầng các cơ quan, đơn vị cũng như tích hợp các cơ sở dữ liệu đưa vào hoạt động. 4 hệ thống và phần mềm tích hợp là cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, mạng văn phòng điện tử tỉnh, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, được kết nối với nhau, kết nối với hệ thống quốc gia và các bộ, ngành đem lại nhiều tiện ích cho các tổ chức và mỗi người dân khi cần khai thác và sử dụng. Hiện nay, cả 4 hệ thống và phần mềm dùng chung của tỉnh đang được khai thác, sử dụng hiệu quả, không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin, giải quyết TTHC của người dân mà còn phục vụ tốt các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Theo ông Phạm Công Diên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ

Thư: Vũ Thư đã triển khai ứng dụng đồng bộ, hiệu quả mạng văn phòng điện tử liên thông trong toàn bộ các cơ quan hành chính từ huyện đến cơ sở. Hiện tất cả các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực hiện ký số văn bản điện tử trên hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian cho cơ quan, đơn vị.

Kết nối liên thông, đồng bộ

Ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Nhằm góp phần xây dựng và phát triển chính quyền số, thời gian qua, các sở, ngành, địa phương tích cực triển khai các thành phần CNTT thiết yếu phục vụ để án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Thái Bình là 1 trong 13 địa phương trên cả nước đáp ứng toàn bộ yêu cầu kỹ thuật triển khai Đề án 06 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh đã thực hiện kết nối chính thức với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với quyết tâm chính trị cao nhất, khắc phục mọi khó khăn cùng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, cuối tháng 5/2023 Công an tỉnh đã hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân trong độ tuổi, đủ điều kiện trên địa bàn, là 1 trong 19 địa phương hoàn thành

chỉ tiêu trước thời hạn Bộ Công an giao. Tỉnh đã kết nối liên thông, đồng bộ cơ sở dữ liệu từ hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức tỉnh Thái Bình vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ quản lý. Các kênh zalo "Công dân số Thái Bình", "Chính quyền số Thái Bình", "Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp" thường xuyên cung cấp thông tin từ chính quyền tới người dân, doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh hiện đã thực hiện liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng; tích hợp thành công dịch vụ công "giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên cổng dịch vụ công. Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 9.445 hồ sơ liên thông khai sinh, khai tử, là một trong những địa phương có số hồ sơ liên thông của cả nước về 2 nhóm thủ tục liên thông. Khi thực hiện thủ tục liên thông trực tuyến, người dân chỉ khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 TTHC, cắt giảm bớt các giấy tờ, thời gian giải quyết, đơn giản hóa TTHC, giảm thời gian đi lại. Với cơ quan nhà nước, việc liên thông 2 nhóm thủ tục này sẽ giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.



Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

TIẾN HẢI Chung tay hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người nghèo

Thực hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, MTTQ huyện Tiên Hải cùng các tổ chức thành viên đã nỗ lực cùng hệ thống chính trị vận động mọi nguồn lực để giúp người nghèo có mái ấm mơ ước, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Ông Tạ Công Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Thời gian qua, MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn thể, tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Làm tốt việc rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có khó khăn

về nhà ở trên địa bàn, xây dựng kế hoạch hỗ trợ. Đây mạnh tuyên truyền ý nghĩa của chương trình thông qua các hội nghị, buổi gặp mặt các hội đồng hương, doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhà hảo tâm. Công tác vận động, quản lý, sử dụng quỹ "Vì người nghèo" được MTTQ, ban vận động quỹ các cấp thực hiện hiệu quả, kịp thời giúp đỡ, động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. 9 tháng đầu năm 2023, MTTQ huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 8 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số

tiền 340 triệu đồng; vận động 2 doanh nghiệp trên địa bàn huyện hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 3 gia đình với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 17 gia đình với tổng số tiền 850 triệu đồng. Đón chúng tôi về thăm ngôi nhà đại đoàn kết mới, ông Nguyễn Văn Tuấn, thôn Minh Châu, xã Đông Minh không giấu được niềm vui, sự xúc động. Ngôi nhà nhỏ, mục nát trước đây đã được thay bằng ngôi nhà mới kiên cố rộng 65m², tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Đây là 1 trong 2 ngôi nhà đại đoàn kết được xã Đông Minh triển khai xây dựng trong năm 2023. "Gia đình tôi đã không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão. Có được ngôi nhà mơ ước, tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đồn Biên phòng Cửa Lân, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể đã kết nối các nhà hảo tâm cùng với anh em họ tộc, xóm giềng chung sức giúp đỡ" - ông Tuấn chia sẻ. Những ngày này, được sự hỗ trợ của bà con trong xóm và họ hàng, gia đình ông Đỗ Văn Cường, thôn Chí Cường, xã Nam Cường đang tập trung phá dỡ ngôi nhà cấp 4 cũ để chuẩn bị khởi công xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết. Vợ chồng ông Cường thiếu thốn trăm bề, đặc biệt khó khăn về nhà ở. Chia sẻ

với gia đình ông, quỹ "Vì người nghèo" huyện đã hỗ trợ 50 triệu đồng và cùng địa phương huy động sự chung tay góp sức của họ hàng, nhà hảo tâm để xây dựng nhà đại đoàn kết. Ông Nguyễn Văn Biển, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nam Cường cho biết: Nhà đại đoàn kết của gia đình ông Cường được xây dựng với diện tích khoảng 40m², bảo đảm tiêu chí "3 cứng". Tổng kinh phí dự kiến khoảng 150 triệu đồng, trong đó quỹ "Vì người nghèo" huyện hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của đồng họ và các nhà hảo tâm. Dự kiến ngôi nhà mới sẽ được hoàn thành và bàn giao cho ông Cường vào tháng 12/2023. "Tôi rất vui vì gia đình sẽ được đón tết trong ngôi nhà mới rộng rãi, kiên cố. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng sống tốt quãng đời còn lại và tích cực đóng góp công sức cho các phong trào của địa phương" - ông Cường bộc bạch.

Không chỉ giúp người nghèo hoàn thành giấc mơ an cư, MTTQ huyện Tiên Hải còn hỗ trợ đột xuất cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Nam Chính, Nam Hà, Nam Thăng với tổng số tiền 10 triệu đồng; phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân tặng 2 con bò giống sinh sản trị giá 30 triệu đồng

cho hộ nghèo tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng những cách làm sáng tạo, MTTQ huyện Tiên Hải đã khơi dậy truyền thống tương thân tương ái trong các tầng lớp nhân dân, từ đó lan tỏa mạnh mẽ cuộc vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

NGUYỄN TRIỆU



Gia đình ông Đỗ Văn Cường, thôn Chí Cường, xã Nam Cường (Tiến Hải) tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà đại đoàn kết.